

Sức hút đến từ sự khác biệt của Number 1 Soya Canxi

21:36 12/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Giữa vô vàn trào lưu thức uống mới lạ, sữa đậu nành mang hương vị tuổi thơ vẫn luôn là điều gây thương nhớ đối với nhiều người. Thế nhưng để ngược dòng thời gian, chinh phục người tiêu dùng hiện đại, thức uống này cần nhiều yếu tố bên cạnh hương vị.

Trước nhu cầu ăn uống và khám phá thế giới ẩm thực ngày càng đa dạng của con người, nhiều trào lưu thức uống mới liên tục ra đời nhằm thỏa mãn vị giác lẫn thị giác của người tiêu dùng. Đặc biệt là giới trẻ, thế hệ luôn tiên phong trong việc cập nhật menu thức uống mới nhất nhằm bắt kịp xu hướng và khẳng định phong cách ẩm thực cá nhân.

Thế nhưng có một loại thức uống không cuốn theo bất kỳ trào lưu nào, cũng không mang hương vị mới mẻ, độc lạ nhưng vẫn đang thu hút sự quan tâm và yêu thích của không ít những người trẻ. Đặc biệt là người trẻ có lối sống năng động, theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh.



Number 1 Soya Canxi mang hương vị sữa đậu nành truyền thống trong phiên bản chai hiện đại

Từ nỗi sữa nghi ngút khói mẹ nấu cho đến túi sữa rồi hộp sữa đậu nành ngoài hàng quán, hương vị sữa đậu nành dần trở thành ký ức gây thương nhớ đối với nhiều người. Quên làm sao được ly sữa béo thơm, ngọt lành và ấm nóng giữa ngày lạnh. Vào ngày hè oi ả, một ly sữa thêm nhiều đá lại khiến ta không khỏi xuýt xoa vì sáng khoái, xua nhanh mệt mỏi.

Bắt nguồn từ ký ức của tuổi thơ đó, nhãn hàng Number 1 đã làm sống lại hương vị sữa đậu nành quen thuộc trong phiên bản đóng chai tiện lợi Number 1 Soya Canxi. Hương vị xưa cũ tưởng chừng sẽ bị lãng quên giữa vô vàn trào lưu thức uống mới lạ nhưng lại có sức hấp dẫn một cách lạ kỳ.



Sữa đậu nành được nhiều người yêu thích không chỉ vì hương vị mà vì còn lợi ích sức khỏe

Nhiều người thích sữa đậu nành không chỉ bởi hương vị mà còn bởi giá trị dinh dưỡng đến từ nguyên liệu. Với nhiều vitamin cùng khoáng chất thiết yếu, đây là loại thức uống đem lại nhiều lợi ích trong việc hỗ trợ sức khỏe hệ cơ xương khớp, tim mạch, giảm béo phì, tăng cường đề kháng. Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi còn bổ sung thêm hàm lượng canxi hỗ trợ xương từ sâu bên trong.

Nhịp sống hiện đại với nhu cầu làm việc và di chuyển không ngừng khiến nhiều người dẫu nhỏ nhưng thức uống tuổi thơ này nhưng không dễ có. Nếu trước đây, việc thưởng thức một ly sữa đậu nành nguyên chất gặp khá nhiều rào cản trong việc chế biến và bảo quản thì nay Number 1 Soya Canxi đã gói trọn hương vị lẫn giá trị dinh dưỡng một cách tiện lợi. Phiên bản chai cứng cáp, hiện đại giúp người dùng có thể mang theo, sử dụng bất kỳ nơi đâu và bất kỳ khi nào.

Thế nhưng, những yếu tố kể trên không là toàn bộ bí kíp khiến Number 1 Soya Canxi chinh phục người tiêu dùng. Để tin dùng một sản phẩm, nhất là thức uống dinh dưỡng, khách hàng ngày nay vô cùng cẩn trọng. Vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đề cao, đặc biệt những sản phẩm sản xuất theo công nghệ hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, nguồn nguyên liệu tự nhiên, tốt cho sức khỏe là sự ưu tiên lựa chọn hàng đầu.



Number 1 Soya Canxi được áp dụng công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic hiện đại

Công nghệ sản xuất chính là chìa khóa quan trọng giúp **Number 1 Soya Canxi** thành công chinh phục người tiêu dùng khó tính khi kết nối giữa hương vị, chất lượng và sự tiện lợi của sản phẩm. Sản phẩm được áp dụng công nghệ tách vỏ Nhật Bản và chiết lạnh vô trùng Aseptic hiện đại.

Trong đó, điểm đột phá của công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic chính là sản phẩm không chỉ được siêu thanh trùng UHT mà tại khâu chiết rót, đóng nắp, đặc tính vô trùng được nâng gấp 5 lần qua các yếu tố: chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng và môi trường

chiết vô trùng, tạo ra sản phẩm an toàn mà không cần tới chất bảo quản. Đồng thời giúp các dưỡng chất đến từ đậu nành cùng thành phần canxi được giữ nguyên một cách trọn vẹn.

Ra mắt vào cuối năm 2021, đến nay **Number 1 Soya Canxi** vẫn duy trì được sức hút và ngày càng xây dựng được lòng tin nơi người tiêu dùng về một thương hiệu thức uống dinh dưỡng tiện lợi, an toàn, hoàn toàn có lợi có sức khỏe. Chính sự khác biệt trong việc ngược dòng thời gian, lựa chọn giữ gìn hương vị xưa cũ, mang đậm ký ức tuổi thơ đã tạo nên sự đặc biệt của sữa đậu nành mang thương hiệu Number 1.

Giữa vô vàn trào lưu thức uống nhanh đến rồi vội đi, hương vị, chất lượng và sự tiện lợi mà Number 1 Soya Canxi mang lại sẽ là điều giữ chân người tiêu dùng, đặc biệt là những người đang nghiêm túc theo đuổi lối sống lành mạnh, tìm kiếm sản phẩm thức uống dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe mỗi ngày./.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/suc-hut-den-tu-su-khac-biet-cua-number-1-soya-canxi>